

“ช่องซีหนึ่ง” ส่งสุดยอดซีรีส์ 2 เรื่อง 2 รส จากแดน ภารตะ “ราเชีย สุลต่าน – เพื่อนบ้านหรรษา” เอาใจ แฟนในไทย



คอซีรีส์แดนภารตะ เตรียมรอชมหน้าจอร์ับความสนุกแบบเต็มอิม กับ 2 ซีรีส์ 2 รส จากช่อง ซีหนึ่ง (ZeeNung) มามอบความบันเทิงให้โลกคุณ โดยรวบรวมความบันเทิงครบรสส่งตรงจากอินเดีย ทั้งซีรีส์ภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ ล่าสุดนำซีรีส์สุดอลังการฟอร์มยักษ์ “ราเชีย สุลต่าน” ที่สร้างจากเรื่องจริงของสุลต่านหญิงคนแรกของประเทศอินเดีย ซึ่งทุ่มทุนสร้างกว่า 500 ล้านบาท โดยนำจากประวัติศาสตร์ของอินเดียในช่วงปี ค.ศ. 1200 ในขณะที่ประเทศอินเดียตกอยู่ใต้การปกครองของสุลต่านมุสลิม พระองค์ทรงมีลูกสาวพระนามว่า ราเชีย ซึ่งเธอแตกต่างจากเด็กผู้หญิงทั่วไป ราเชียมีความสามารถทางการทหารและการสู้รบเป็นเลิศ อีกทั้งยังมีสติปัญญาและไหวพริบอันชาญฉลาดจนถูกเลือกเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์เป็นคนต่อจากพระราชบิดา จึงทำให้แม่เลี้ยงไม่พอใจที่ลูกชายของเธอไม่ได้ขึ้นครองราชย์ พระราชวังจึงเริ่มร้อนเป็นไฟจนกลายเป็นศึกสายเลือดเพื่อแย่งชิงอำนาจและบัลลังก์แห่งมหานครเดลี หนทางในการครองบัลลังก์ของราเชีย กษัตริย์หญิงหัวใจแกร่งผู้นี้จะเป็นอย่างไร กับการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของอินเดีย ในการก้าวขึ้นมาเป็นสุลต่าน หรือกษัตริย์หญิงองค์แรกและคนเดียวของประเทศอินเดีย เธอจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หรือไม่ มาร่วมค้นหาคำตอบได้ในซีรีส์เรื่อง “ราเชีย สุลต่าน” ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 23:00 – 24:00 น.

และต่อด้วยความสนุกสุดฮา กับซีรีส์เรื่อง “เพื่อนบ้านหรรษา” เรื่องราววุ่น ๆ ของ 2 คู่สามีภรรยา ที่มาเป็นเพื่อนบ้านรัวขีดติดกัน เมื่อวิบูลีและอนิตาย้ายบ้านมาอยู่ติดกับบ้านของทิวารีและอันกูรี และแล้วความหรรษาปนฮา ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ทั้งสองครอบครัวได้มาพบกัน เมื่อวิบูลีพ้อบ้านใจกล้าเกิดตกหลุมรักอันกูรี ทั้งๆ ที่มีภรรยาสุดสวยอย่างอนิตาอยู่ทั้งคน ส่วนทิวารีพ้อบ้านใจกล้าอีกคน ก็มีภรรยาแสนสวยชื่ออันกูรี แต่อยู่ที่ไม่ว่าคิดค้นหาเรื่องใส่ตัววางแผนจับอนิตาภรรยาเพื่อนบ้านที่ย้ายมาใหม่ โดยไม่ให้ภรรยาจับได้ ทำให้พ้อบ้านใจกล้าทั้ง 2 คน ต่างต้องสรรหาสารพัดวิธีจืดกลเม็ดเพื่อพิชิตใจคุณเพื่อนบ้านคนสวยให้ได้ แต่บรรดาพ้อบ้านก็ต้องคอยกันทำอีกฝ่ายไม่ให้มาจับภรรยาตัวเองด้วยเช่นกัน งานนี้สองคู่สู้กันจะอลหม่านขนาดไหน เตรียมหัวเราะไปกับความฮาของพ้อบ้านใจกล้าฉบับอินเดีย ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 22:00 – 23:00 น.

สามารถติดตามซีรีส์ 2 เรื่อง 2 รส “ราเชีย สุลต่าน” และ “เพื่อนบ้านหรรษา” ทาง ช่องซีหนึ่ง รับชมได้ทาง PSI ช่อง 100, GMMz ช่อง 46, Sunbox ช่อง 46, AIS Play, AIS Play Box, Primetime, TOT IPTV, Good TV